

Đảng Cộng Sản VN: Mọt tổ chức lừa đảo ăn bám lòng nhút nhát giới

Tác Giả: Trán Nhu

Thứ Bảy, 10 Tháng 7 Năm 2010 16:20

*Trên thế giới này tổ chức lừa đảo kiếm tiền, không có mô hình tổ chức “ăn bám” nào lòng nhút nhát Đảng Cộng Sản VN.

*Trên thế giới này tổ chức lừa đảo kiếm tiền, Đông sang Tây không có mô hình chính quy nào cai trị dân lừa đảo mạnh mẽ chính quy của Đảng Cộng Sản VN.

*Trên thế giới này cũng không có mô hình nhà nước nào đi xem thế giới “Hiến Pháp” do chính mình đặt ra như nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN.



Đảng Cộng Sản VN là mô hình tổ chức “ăn bám”, lòng vô trách nhiệm trên thế giới. Các nhà nước tổ chức do, ngân sách quốc gia, mô hình phân bổ dành cho việc triển khai công chức, viên chức của chính phủ hàng tháng, ngoài ra chính phủ không phải trả lương cho viên chức của bộ đội mô hình đảng phái nào nằm ngoài hệ thống hành chính.

Việt Nam, mô hình trong những nhà nước nghèo nhất trên thế giới xếp hạng 108 trên 152, những ngân sách dành cho việc triển khai cho viên chức là phân chia. Mô hình cho viên chức nhà nước, mô hình

Đảng Cộng Sản VN: Một tổ chức lâu mạnh ăn bám nhân nhọt thối giòi

Tác Giả: Trần Nhu

Thứ Bảy, 10 Tháng 7 Năm 2010 16:20

cho viên chức của Đảng: Bên nhà nước có Chủ tịch Nhà Nước, và các bộ trưởng, thì bên Đảng Cộng Sản có Tổng Bí Thư, và một lô các ủy viên Bộ chính trị, nhiệm vụ hèn gộp bùi. Và bên nhà nước có cơ quan nào thì bên đảng cũng có cơ quan ủy.

Chỉ huy nhân nhọt bên nhà nước có Bộ trưởng Bộ thông tin, thì bên Đảng có Ban Kinh Tế Trung Ương. Bên nhà nước có Bộ ngoại giao, thì bên Đảng có Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng v.v... Bên nhà nước có cấp dõ, có các Chủ tịch ủy ban hành chính tỉnh, thành, quận, huyện, xã, thì bên Đảng, có Tổng Bí Đảng, thành Bộ Đảng, Huyện, Xã... Khi đem đi chi u và xem xét kỹ, thì sự thối bên Đảng còn có nhiệm vụ ban ngành, cấp, bộ hèn hèn bên chính quyền. Thí dụ như bên nhà nước có Bộ Nội vụ, thì bên Đảng thì hèn Hèn, có :

- 1- Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Lê đức Thọ làm Trưởng ban,
- 2 - Ban kiểm tra Trung Ương Đảng, Trần Quý t làm Trưởng ban.
- 3 – Ban nội chính Trung Ương Đảng do Hoàng Thao làm trưởng ban.
- 4 – Ban báo vụ Bộ chính trị do Nguyễn Đình Hồng làm trưởng ban.
- 5 – Ban chấp hành Trung Ương Đảng do Nguyễn Đức Tâm làm Trưởng ban.
- 6 – Ban báo vụ Đảng do Nguyễn Trung Thành làm trưởng ban v.v...

Ngoài những ban bộ t m k trên, Đảng Cộng Sản VN còn có nhiệm vụ tổ chức tay phải, tay trái như Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Một Trillion Trẻ Quốc Việt Nam, Ban Tôn Giáo Trung Ương v.v... Các Ban, các ngành, các cấp, đến các đoàn thể, tay phải, tay trái như Đảng đều có tổ sự, xe cộ, nhân viên để tổ chức tổ trung Ương đến các địa phương, phường, xã. Con số đảng viên hiện nay là khoảng 2.3 triệu, không kể đến các đoàn viên, các đoàn thể quần chúng.

Tổ chức đến nay, bao giờ các cơ quan của Đảng Cộng Sản ở Trung Ương và các địa phương có nhiệm vụ nhân viên hèn hèn bên chính quyền. Các lực lượng ăn bám này đều có tổ sự để xây dựng to lớn, đồ sộ, lộng lẫy, xe cộ đi lại của cán bộ Đảng thu c lo i sang. Các thiết bị văn phòng, chi phí cho nhân viên tổ trung Ương đến các địa phương đều do tiền thu của nhân dân chi dùng cho hoạt động riêng của đảng.

Những Đảng Cộng Sản VN thì nó không bao giờ có hoạt động s n xu t, hoặc phát minh, sáng chế gì, có lợi cho đời sống. Họ chỉ là những kẻ ăn bám! Ngay hi m h n n a là h c n n h r a nh ng th đ n đ h n, nh ng vi c làm ác đ c đ i v i nhân dân, toàn h c t p b t ch c nh ng vi c làm tàn b o phi nhân của Cộng Sản T u.

Còn có quá nhiề u nhữ ng đườ u quái đở và nghữ ch lý, trái đở o lý, khá đở c đáo, mà các chính khách nờ c ngoài dù thông minh đở n đâu cũng không thờ hiề u nờ i.

Trong mọt đở t nờ c mà toàn bở sỏ hỏ u quở c gia hoàn toàn Đở ng Cở ng Sỏ n bao hỏ t và nỏ m đở c quyở n hỏ t cở các hoở t đở ng xã hỏ i. Tở trung ỏỏ ng đở n đở a phỏỏ ng đở u có các Chi Bở Đở ng, các cở p đở n các cở sỏ hỏ tở ng. Các tở chớ c Đở ng kiở m soát bở máy nhà nờ c, rút tiở n trỏ c tiở p tở ngân hàng nhà nờ c ở các cở p... Nó ban phát quyở n lờ i cho các nhân viên nhà nờ c, duyở t chi các công trình xây đở ng, cở p vờ n, cở p tiở n cho mỏ i đở án. Tở t cở viở c chi thu đở u do Đở ng Bở quyở t đở nh.

Nên biở t rỏ ng trỏ c năm 1991, ở Viở t Nam hỏ thỏ ng ngân hàng nhà nờ c do Đở ng Cở ng Sỏ n quở n lý nhỏ mọt cở chỏ ngân khỏ tở p trung viở c chi thu. Nó có toàn quyở n, nó làm chỏ 100%. Hiở n nay, có thỏ y đở ra vờ n đở cho phép lỏ p ra các ngân hàng cở phỏ n theo kinh tở thỏ trỏỏ ng, tuy nhiên lỏ i này rỏ t nhỏ yỏ u. Ngân hàng nhà nờ c là tài sỏ n cở a đở ng Cở ng Sỏ n VN và vờ n chiở m ở u thỏ cao trên 70%.

Đở ng Cở ng Sỏ n VN đã hút tở cở nguở n lờ i cở a đở t nờ c vào trong tay Đở ng. Nhân dân Viở t Nam tở ngày Đở ng Cở ng Sỏ n VN cở p chính quyở n, tở khi Hỏ Chí Minh đở c tuyên ngôn đở c lỏ p 2/9/1945 đở n nay, không mọt ai đở c biở t ngân sách quở c gia hàng năm, thu chi bao nhiêu? Không biở t nhữ ng khoỏ n viở n trỏ cở a nờ c ngoài là bao nhiêu? Vay đở dùng vào viở c gì? Cũng không hỏ biở t các hiở p đở nh ký kở t vờ i nờ c ngoài, nỏ i dung ra sao? Và tuyở t nhiên không có hỏ ng mỏ c thỏ ng kê công khai. Mỏ c dù hỏ đở c Hỏ Chí Minh và Đở ng Cở ng Sỏ n phong cho làm “chỏ nhân ông” cở a đở t nờ c này!!

Nhân dân Viở t Nam, không chỏ buở c phỏ i nuôi mọt tở chớ c du côn, lờ u manh ăn bám, mà chúng còn phá phách đở mỏ i thỏ, tở văn hóa, văn hiở n, đở n tài nguyên đở t nờ c không thỏ kỏ xiỏ t. Hiở n tở i, nhữ ng đở án đở u tở xây đở ng thỏ t thoát, lãng phí đở n 40%, tính riêng năm 2006.

Nhiề u công trình bở “rút ruở t” đở n mỏ c mỏ i xây đở ng xong đã hỏ hỏ ng không xỏ đở ng đở c. Mọt đở i biở u quở c hỏ i nói rỏ ng “tiở n thỏ t thoát trong lãnh vỏ c xây đở ng cở bở n hàng năm đở trỏ lỏỏ ng cho toàn bở công nhân viên chớ c nhà nờ c.” Bở n cán bở đở ng, ngoài tiở n lỏỏ ng chúng tham nhữ ng, biở n thỏ công quỏ vô tở i vỏ. Vì thỏ, chúng mỏ i có tiở n mua nhà lờ u xe hỏ i, gỏ i con cái ra ngoỏ i quỏ c ăn hỏ c v.v...

Các tở chớ c Đở ng giỏ ng nhỏ con bở ch tuở c khỏ ng lỏ đã và đang gắm thỏ t chỏ t nhỏ ng cái vờ i cở a nó vào tở ng tở bào nhỏ nhỏ t cở a xã hỏ i, len lỏ i vào tở ng thỏ thỏ t, gắm vào tở ng mỏ ch máu, đở hút máu, hút tở y và khỏ ng chỏ trỏi chỏ t ngỏỏ i dân bỏ ng hàng trăm sỏ i dây, thao túng nhân dân, rút kiở t hỏ t nguở n tài nguyên cở a đở t nờ c, cho nên nhân dân ta mỏ i nghèo khỏ lam lũ đở n thỏ !

Nhân dân Việt Nam từ khi Hồ Chí Minh và đảng đảng nôm chính quy định cho đến ngày nay, đã phỉ công trên lưng không phỉ chịch nhợng quan chịch bù nhìn nhà nôm c mà còn các quan chịch, viên chịch của Đảng này vớỉ sớ lợng lợn hợn. Nó thợc sớ là nhợng con quái vớỉ đợc ác và tham tàn, muợn sớng nhân dân Việt Nam chớ còn cách phợỉ quợỉ chúng xuợng.

Con quái vớỉ đợc ác này, nó sớng trên xớng máu, mớ hôi của nhân dân Việt Nam quá lâu! Nó là mớ t con vớỉ lợ “ngợỉ i lợ” trong dòng lợch sớ trên 4000 năm của dân tộc. Con quái vớỉ phá phách... ăn bám còn có mớ t đợc đợm rợ đợm đàng. Nó bợ t “chợ nhân ông đợ t nợ c” phợỉ cung phợng cho nó, mớỉ thợ vớỉ vớỉ chợ t, nhợng lợỉ phợỉ mang ợn nó. Chợ nhân ông phợỉ xin xợ nó mớỉ có mà ăn, mà mợc. ợ miợ n Bợ c trợ c đợ c mợ miợ ng ra là phợỉ nói: “cợ mợ Hợ”, “áo cợ Hợ”, “muợỉ cợ Hợ”, bợ đợỉ cợ Hợ, biợ t ợ n Bợ c và Đợ ng v.v... Đợ đợ u! Không có ngôn tợ nào thích hợ p đợ mô tợ bợ n tính đợ m đàng này. Tàn bợ o, tham lam, và lợ u manh của Đợ ng Cợ ng Sợ n VN đợ ng đợ u là Hồ Chí Minh.

Vỉ là “vô thợ n”, nó không sớ trợỉ trợng phợ t, và vì nợ m quyợ n hành đợ c tài toàn trợ, nó không sớ bợ luợ t pháp ràng buợ c khi nó hành đợ ng vớỉ bợ n tính cộn đợ, lợ u manh, bợ p bợ m và bợ o ngợ c của nó, mà không có ai có thợ kiợ m soát đợ c. Đợ ng Cợ ng Sợ n VN tợ biên, tợ diợ n, tợ do giợ t ngợỉ, tợ do bợ tù, tợ do trợ n lợ t, tợ do tuyên truyợ n, nói láo!

Hợ n nợ a thợ kợ qua, nó hoàn toàn không bợ kợ m chợ vớỉ mớ t pháp luợ t và đợ o đợ c. Hồ Chí Minh và đợ ng đợ ng cợ a y đã gây ra không biợ t bao nhiêu là tợỉ ác đợỉ vớỉ nhân dân Việt Nam, nhợ t là đợỉ vớỉ nhân dân miợ n Bợ c. Hợ sớ phợỉ trợ lợỉ vớỉ các tợỉ ác của hợ nhợ các Quợ c gia Đông Âu đã làm.